

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÁI BÌNH

75 năm chặng đường vẻ vang

(Tiếp theo và hết)

KỶ 3: VIẾT TIẾP TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG



Lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Phụ thực binh diễn tập khu vực phòng thủ.

Phát huy truyền thống cách mạng, kế thừa chiến công và những thành tích tiêu biểu, những năm gần đây, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Thái Bình là tỉnh đầu tiên của Quân khu 3 và toàn quốc thực hiện bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức sắc, chức việc tôn giáo và lãnh đạo các

doanh nghiệp. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu được giao; công tác tuyển sinh quân sự được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, tỷ lệ thi sinh trúng tuyển cao. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên có nhiều chuyển biến tích cực; tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng và Quân khu tổ chức đều đạt thứ hạng cao.

Trên cơ sở quy hoạch thế trận quân sự đã được phê duyệt, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động kinh phí, từng bước đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, hoàn thành quy hoạch và triển khai xây dựng một số công trình trọng điểm trên địa bàn. Cơ quan quân sự các cấp cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, nổi

bật là việc phối hợp thẩm định chặt chẽ các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng của địa phương. Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, xử lý tốt các tình huống nảy sinh, vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; tích cực tham gia công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, diễn tập chống dịch bệnh...

Có được những kết quả nổi bật trên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định: Thường xuyên chăm lo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức chính là cơ sở, nhân tố quyết định, nâng cao

khả năng, sức mạnh chiến đấu; chủ động phát huy vai trò nòng cốt thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực, chủ động đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái; phòng, chống có hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; chú trọng đổi mới phong cách, phương pháp, tác phong lãnh đạo, phát huy được trí tuệ tập thể, để cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động đề xuất với Quân khu về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ các cấp; thực hiện luân chuyển đối với nguồn quy hoạch, tạo điều kiện cho cán bộ được thử thách, rèn luyện ở nhiều cương vị để phát triển toàn diện. Tham mưu cấp ủy các cấp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự địa phương có kiến thức toàn diện. Việc đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương ngày càng được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, đúng nguyên tắc, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã tập trung kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất các tổ chức đảng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc

chấp hành nguyên tắc, quy chế, chủ trọng kiểm tra cách mạng, cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp. Chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có). Các tổ chức quần chúng, hội đồng quản nhân thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thái Bình là tỉnh có nhiều đối tượng chính sách và người có công với cách mạng. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, những năm qua, LLVT tỉnh đã hỗ trợ từ ngân sách hàng chục tỷ đồng để thực hiện công tác hậu phương quân đội và các hoạt động "Đến on đáp nghĩa". Đặc biệt, việc triển khai thực hiện các Quyết định 47, 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ CHQS tỉnh và cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các ngành trong tỉnh tiến hành thẩm định, xét duyệt, chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Cơ quan quân sự đã phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho tỉnh đón nhận hai cột liệt sĩ hy sinh tử nước bạn Lào, Campuchia và các chiến trường về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê hương bảo đảm tận tình, chu đáo, tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh và các đảng bộ cơ sở trực thuộc luôn đạt trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; các tổ chức quần chúng được công nhận vững mạnh xuất sắc. LLVT tỉnh Thái Bình được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng

Thượng tá Nguyễn Quang Hoà, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thái Thụy



Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Thái Thụy luôn tự hào đã góp phần cùng LLVT tỉnh tô thắm trang sử vàng chói lọi 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Phát huy truyền thống anh hùng của LLVT tỉnh, chúng tôi nguyện phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao trình độ năng lực, sẵn sàng chiến đấu. Hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, gắn bó mật thiết với nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, thi đua lập nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tình viết tiếp trang sử vàng truyền thống của quê lúa anh hùng.

Linh mục Trịnh Tiến Thành, Giám đốc Tòa Giám mục, Chánh xứ Giáo xứ Chính tòa Thái Bình



Trong những năm qua, bà con giáo dân các xứ, họ đạo trên địa bàn tỉnh ghi nhận những đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thái Bình. Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, người có công, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân giảm nghèo, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh... Tòa Giám mục luôn tích cực phối hợp với LLVT các cấp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các chức sắc, chức việc tôn giáo, vận động con em giáo dân hưởng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

nhiều danh hiệu thi đua cao quý...

Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn kế thừa và phát huy tốt truyền thống "Đoàn kết, chiến đấu, sáng tạo, quyết thắng". Phấn khởi, tự hào với những

thành tích, chiến công, Đảng bộ và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, ra sức đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ

vững QP-AN, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về QP-AN.

TRINH CƯỜNG



Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh bảo dưỡng vũ khí trang bị phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

THÁI THỤY

Vẫn còn nỗi lo thiếu nước sạch mùa hè

Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân thường tăng cao. Tuy nhiên, hiện nay, tại một số khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Thái Thụy, tình trạng cung cấp nước sạch còn nhiều vấn đề cần có giải pháp tháo gỡ.

Mỗi khi mùa hè đến, người dân xã Thụy Quỳnh lại canh cánh nỗi lo thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Theo ông Phạm Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã: Từ tháng 6/2020 trở lại đây,

người dân trong xã nhiều lần phản ánh việc cấp nước của nhà máy nước sạch Thụy Quỳnh do Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long quản lý, khai thác phục vụ cung cấp nước sạch cho người dân địa phương chưa bảo đảm cấp nước thường xuyên, liên tục, áp lực nước không bảo đảm, có nhiều thời điểm mất nước kéo dài, nhất là vào những tháng hè. Còn vào mùa khô, nhiều thời điểm nước bị nhiễm mặn không thể sử dụng trong sinh hoạt, làm ảnh hưởng đến đời sống của người

dân. Hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa hè, nhu cầu sử dụng nước tăng cao nên người dân địa phương đang rất lo lắng về tình trạng thiếu nước sạch khi việc cấp nước của nhà máy nước sạch Thụy Quỳnh chưa được cải thiện.

Xã Thụy Quỳnh hiện có 6 thôn với 2.644 hộ/8.277 nhân khẩu. Theo đánh giá của ngành chức năng huyện, công suất của nhà máy nước sạch Thụy Quỳnh khi bàn giao là 600m³/ngày đêm. Nếu tính theo định mức mỗi người sử dụng 120 lít

ngày đêm thì công suất nhà máy này phải đạt gần 1.000m³/ngày đêm. Như vậy, công suất hiện tại của nhà máy là thấp, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trong xã. Ngoài ra, hệ thống đường ống cấp nước nhỏ, truyền tải nước không đủ đến các vị trí cấp nước xa nhà máy. Mặc dù từ khi nhận bàn giao nhà máy, Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long đã cải tạo, nâng cấp nhưng đến nay việc cấp nước vẫn chưa bảo đảm thường xuyên, liên tục, áp lực nước còn yếu.

Trước tình hình trên, mới đây UBND huyện Thái Thụy đã lập báo cáo tình hình cấp nước sạch của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long tại xã Thụy Quỳnh, trong đó đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan của tỉnh chỉ đạo Công ty khẩn trương cải tạo, nâng cấp đường ống, nâng công suất nhà máy cấp nước bảo đảm yêu cầu cung cấp nước sạch cho người dân xã Thụy Quỳnh; xây dựng và thực hiện phương án khắc phục tình trạng nước nhiễm mặn. Trường hợp đến hết tháng 5/2022 Công ty không thực hiện nâng cấp công suất nhà máy, nâng cấp đường ống và không xử lý được tình trạng nước nhiễm mặn đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch, phân

vùng cấp nước của Công ty tại xã Thụy Quỳnh cho đơn vị khác.

Hiện nay, huyện Thái Thụy có 9 đơn vị quản lý 13 công trình cấp nước sạch cho người dân, trong đó có 6 công trình đầu tư xây mới, 5 công trình nhân chuyển nhượng lại để đầu tư nâng cấp, 2 công trình cấp nước nhỏ lẻ với tổng công suất thiết kế 57.400m³/ngày đêm. Ngoài nhà máy nước sạch Thụy Quỳnh, các công trình nước sạch khác trên địa bàn đang hoạt động có bản ổn định, cung cấp nước bảo đảm về số lượng và chất lượng cho 77.796/79.361 hộ dân trên địa bàn huyện, đạt tỷ lệ hơn 98%. Hiện nay là thời điểm chuẩn bị bước vào mùa hè nên nhiều đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện đang chủ động triển khai các biện pháp nhằm đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Ông Lại Xuân Dũng, Giám đốc nhà máy nước sạch Thái Dương (xã Dương Hồng Thủy) cho biết: Với công suất 8.000m³/ngày đêm, nhà máy nước sạch Thái Dương hiện cung cấp nước cho gần 10.000 hộ dân thuộc địa bàn 7 xã trong huyện. Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tại các xã do nhà máy cấp nước thường tăng từ 20 - 30%. Vì vậy, để bảo đảm cung cấp đủ nước sinh hoạt phục vụ nhân dân, nhất là không để xảy ra tình trạng thiếu, mất nước trong mùa hè, nhà máy đang tích cực kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị và vận hành theo đúng quy trình sản xuất

nước sạch; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hóa chất, có phương án bố trí thêm nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận thông tin và xử lý khi có sự cố ảnh hưởng đến quá trình cấp nước. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện tốt công tác nội kiểm chất lượng nước hàng ngày để bảo đảm nguồn nước sạch cung cấp cho người dân; bố trí nhân viên trực 24/24 giờ để tiếp nhận và kịp thời xử lý sự cố phát sinh.

Theo dự báo, mùa hè năm nay sẽ có nhiều đợt nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao. Trước thực tế trên, UBND huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các đơn vị cấp nước sạch trên địa bàn huyện khẩn trương rà soát, kiểm tra, bảo trì toàn bộ hệ thống cấp nước, kịp thời phát hiện những hư hỏng để sửa chữa, khắc phục; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, phương án cấp nước an toàn, ổn định và bảo đảm chất lượng; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, hóa chất. UBND huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ an toàn vệ sinh nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp với các đơn vị cấp nước triển khai phương án bảo vệ công trình nước sạch; tổ chức kiểm soát các yếu tố liên quan đến môi trường nước trên địa bàn, không để bị chực, cá nhân xả thải, chất bẩn nguy hại làm ô nhiễm nguồn nước thô đầu vào cho các nhà máy nước sạch.

TRẦN TUẤN



Công nhân nhà máy nước sạch Thành Thụy (xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy) sục rửa cát bổ sung vào hệ thống bể lọc nước tại nhà máy.

Cần nhiều nỗ lực để có nước sạch và điều kiện vệ sinh

Mặc dù đã tiến những bước tiến đáng kể, thế giới vẫn cần nhiều nỗ lực để tất cả mọi người đều được tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh.

785 TRIỆU NGƯỜI VẪN CHƯA ĐƯỢC TIẾP CẬN DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH CƠ BẢN (2017)

2 TỶ NGƯỜI SỐNG TRONG CÁC QUỐC GIA CÓ MỨC CĂNG THẲNG VỀ NƯỚC* CAO

TỚI NĂM 2030, **700 TRIỆU NGƯỜI** CÓ KHẢ NĂNG PHẢI DI CƯ VÌ KHAN HIẾM NƯỚC TRẦM TRỌNG

1/4 CƠ SỞ TẾ THIỂU DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH CƠ BẢN

2/5 NGƯỜI KHÔNG CÓ NƠI RỬA TAY CƠ BẢN CÓ NƯỚC VÀ XÀ PHÒNG NGAY TẠI NHÀ

673 TRIỆU NGƯỜI (9% DÂN SỐ THẾ GIỚI) VẪN PHẢI ĐI VIỆT SINH NGOÀI TRỜI (2017)

PHẦN LỚN TRONG SỐ ĐÓNG NHẢY

*Nhu cầu về nước vượt quá lượng nước có sẵn trong một khoảng thời gian nhất định

Nguồn: Liên hợp quốc

TTXVN